

LÒNG CHUNG THỦY VỢ CHỒNG

Chúa Nhật 27B Thường Niên

St 2:18–24; Dt 2:9–11; Mc 10:2–16



Người con trai sẽ bỏ cha mẹ và liên kết với người con gái để cả hai hợp lại với nhau thành một vợ chồng. Sống ở đời cần có bạn đồng hành. Thiên Chúa biết vậy nên đã tạo ra súc vật và chim muông, và cuối cùng khi ông Adong đang nằm ngủ thì lấy một xương sườn của ông tạo thành người đàn bà là Eva để cho ông lấy làm vợ. Chuyện kể như vậy trong sách Sáng Thế chúng ta thấy ở bài đọc 1 lễ Chúa Nhật hôm nay.

Chúa Ki-tô là anh cả của chúng ta. Để chịu đau khổ như là loài người, Chúa đã giáng trần mang xác thịt loài người để chịu đau khổ –đúng nghĩa đau khổ mà loài người có thể thấy và cảm nghiệm được– để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Tất cả những ai đã được thánh hiến thì là anh em với nhau và có một người cha chung. Đó là ý nghĩa của bài đọc 2.

Bài Tin Mừng Phúc Âm hôm nay (Mc 10:2–16) nói về sự hiệp nhất trong hôn nhân. Những người thệ phản biết là ông Mai-sen đã cho phép ly hôn nhưng họ vẫn hỏi Chúa Giê-su để làm khó Người, trắc nghiệm Chúa về đề tài hôn nhân. Chúa đã nhắc họ lý do Chúa truyền dạy là để họ hiểu rằng ý Chúa là muốn vợ chồng phải ăn ở chung thủy với nhau. Ly dị trong hôn nhân là phạm tội ngoại tình. Chúa –ngược lại– cũng đưa một vấn đề với tư cách của một thầy dạy. Đồng thời Chúa chỉ rõ cho họ truyền thống của ông Mai-sen để khuyên họ nên đọc kinh thánh cẩn thận và kỹ lưỡng hơn. Để hiểu giảng huấn của Mai-sen về hôn nhân và ly dị đòi hỏi phải biết cả luật Torah buộc cái gì và ý nghĩa của những câu truyện trong đó. Người thệ phản chỉ biết có luật thôi. Họ nói, Mai-sen cho phép người chồng viết giấy ly dị vợ. Chúa cũng biết vậy (xem trong sách Đnl 24:1–4). Nhưng –Người cắt nghĩa– đó là một lời hứa. Mai-sen là người có một trai tim đá nhưng đầy lòng thương xót. Chúa nói tiếp, ly dị là không giữ kế hoạch và chương trình của Chúa lúc ban đầu. Coi lại bài đọc 1 sách Sáng thế, Chúa Giê-su đã nhìn qua cả luật Torah để đưa ra chìa khóa cho câu chuyện. Sách Sáng Thế nói về nguồn gốc nguyên thủy của loài người và lời Chúa kêu gọi một quan hệ đối tác với nhau. Khi Chúa Giê-su nói với họ, sách Sáng thế đã truyền đạt tất cả và đầy đủ ý nghĩa cũng như chiều sâu của mối liên kết vợ chồng trong

hôn nhân: Hai người trở thành một xương thịt; họ không còn là hai người nữa nhưng chỉ là một mà thôi. Không thể tách rời nhau được. Vậy điều gì Thiên Chúa đã liên kết lại trong hôn nhân thì không ai có thể phân chia được.

Sau cuộc trao đổi ý kiến của Chúa Giê-su với những người thệ phản, các môn đệ đã ôn lại giáo huấn này và hiểu rằng ý Chúa muốn là các người theo Chúa lúc ban đầu cũng phải có một tinh thần trong sáng ngay thẳng như vậy.

Chúa Giê-su đã dùng thí dụ như một người chỉ huy ra lệnh để trả lời những người thệ phản; vì ông Mai-sen lúc đó đã phải đối đầu với đám người đầy lòng chai đá hết nhân tính thích ly dị: Cưới một người mà ly dị là phạm tội ngoại tình. Thánh Marco tiếp tục nói về giảng huấn của Chúa Giê-su. Vương quốc Thiên Chúa thuộc về trẻ nhỏ và Chúa Giê-su đã ôm chúng vào lòng. Vì hôn nhân đã tạo ra con trẻ. Chính hôn nhân là nền tảng và cơ bản làm triển nở vương quốc nước Thiên Chúa. Do đó hôn nhân xứng đáng là là mẫu mực để giảng dạy.

Fleming Island, Florida
Oct 7, 2024
NTC



Nguồn: Internet eMail by joshep nguyen chuyển

Đăng ngày Thứ Tư, October 9, 2024
tkd Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH